



อีเลิร์นนิงไทยเข้มแข็ง เค็มแรงหอบัณฑิต

สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย

670 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ : 02-530-3081-3 โทรสาร: 02-530-3089 www.e-lat.or.th

ที่พิเศษ E-Lat / 01

สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย

670 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม

แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

30 มกราคม 2560

เรื่อง ขอรียนเชิญร่วมโครงการประกวด สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest)

เรียน ผู้ประกอบการ/หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการฯ และใบสมัคร

ด้วย ในโอกาสที่สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทยครบรอบ 9 ปี ทางสมาคมฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาสื่อบทเรียนสำหรับการเรียนรู้ผ่านออนไลน์และตระหนักถึงความสำคัญของการประยุกต์อินเทอร์เน็ตเพื่อความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน โดยเฉพาะในสถานที่อยู่อาศัยและหน่วยงาน และการอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ได้ทุกที่ ทุกเวลา

จึงได้จัดทำโครงการประกวด สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์ การออกแบบและการพัฒนาเนื้อหา ที่เป็นประโยชน์ ทั้งด้านวิชาการและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานหรือองค์กร ได้นำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ได้อย่างแท้จริง เพื่อเปิดโอกาสให้ หน่วยงานและองค์กร แสดงความสามารถและสร้างสรรค์ ผลงานด้านการผลิตที่มีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ ที่มีอยู่แล้ว นำเข้ามาประกวด ในยุค Thailand 4.0

สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุน รางวัล จาก งาน BICD 2017 (Bangkok International Digital Content Festival 2017) กำหนดจัดโครงการประกวด สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ได้รับการสนับสนุนการจัดงานโดย กรมส่งเสริมการส่งออกและ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ในการนี้ สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ตามเอกสารโครงการฯ และใบสมัครที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(รศ. ดร.ทรงศรี สรณสาพร)

นายกสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย

สอบถามเพิ่มเติม www.e-lat.or.th

สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย

คุณฐานุตรา นาคะสิงห์ มือถือ 081-449-6693 โทรศัพท์ 02-530-3081-3 email: e-lat@hotmail.com